



ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาที่ดินและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน สหกรณ์การเกษตรจังหวัด เป็นภาคีในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่งเสริมกิจการแปรรูปผลิตผลจากป่าชุมชน และ รับผิดชอบต่อป่าในราคาประกัน เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับสมาชิก สาธารณสุขจังหวัด เป็น ภาคีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลจากป่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด กรมการสหกรณ์ 16 ส่ง เสริมศิลปาชีพต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลคือ **เหนือ** สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ 15 หมู่บ้าน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการป่าชุมชน โรงเรียนภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านดอนกลอย โรงเรียนบ้านค้อเหนือคือได้ โรงเรียนบ้านแจ่มน้อย โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม และ โรงเรียนบ้านกล้วยสำโรงดอนยาง ด้วยการจัดฝึกอบรม ค่าเยาชนรักษ์พงไพร เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ **วัดป่าธรรมานุสารี** เป็นแกนนำในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน ด้วยการกำหนด เขตอภัยทาน **สถาบันปลูกป่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)** ขยายองค์ความรู้การปลูกเชื้อเห็ด ไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยางสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และ ที่สำคัญผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อกำหนดระเบียบชุมชน **“สร้างป่า สร้างรายได้”** ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ เพื่อแปรรูปอาหารอาหารจากป่าชุมชน ภายใต้แบรนด์ **“วนาภิพย์”** ซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ชื่อ **“วนาภิพย์ โอ กือปชุมชนครบถ้วนป่า”** อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อขยาย องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานมากมาย





ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี กรมป่าไม้ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนหลัก และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายพบว่า ร้อยละ 90.4 คิดว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองและคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเห็นได้จาก เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชน

ชุมชนมีรายได้จากผลผลิตจากป่า อาทิ เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไคลเห็ดตับเต่า และไข่มดแดง กว่า 3,000,000 บาท / ปี โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า และร่วมกันช่วยดูแล พื้นที่ สภภาพป่าดงมันให้คงอยู่ คู่กับชุมชน สามารถลดรายจ่าย ด้วยหลักการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” จำนวน 1,000 ไร่

การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนสงบและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข



เกิดศูนย์การเรียนรู้ และชุมชนต้นแบบ โดยชุมชน 7 หมู่บ้านที่ร่วมกันอนุรักษ์ป่า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดการขยายผลเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ เพิ่มเติมจากเดิมเป็น 15 หมู่บ้าน เนื้อที่บริหารจัดการ 4,500 ไร่



ด้านสิ่งแวดล้อม

การนำหลักการบริหารจัดการป่าชุมชน มาใช้ในการฟื้นฟูสภาพป่า โดยประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หอนงอิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร เป็นการรักษาสีเขียวและช่วยลดการคุกคามพื้นที่ป่า รวมทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพป่าได้กว่าร้อยละ 95 (3,006 ไร่) ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศน์ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เห็นได้จากการฟื้นฟูของเห็ดตามธรรมชาติ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่า เช่น สุนัขจิ้งจอก ไก่ป่า รวมถึงแมลงต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการรณรงค์รักษาชีวิตโดยชุมชนเครือข่าย จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้อีกด้วย

